



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
30 มกราคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

**สื่อที่น่าเสนอ :** มติชน,คมชัดลึก,เดลินิวส์, สยามรัฐ, ,กรุงเทพธุรกิจ , ผจก.รายวัน, ข่าวสด,แนวหน้า,ข่าวหุ้น,ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสทูเดย์, ผจก.ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแชนนัล,เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, เนชั่นทีวี, เว็บไซต์ไทยรัฐ, mco, nationweekend, workpointnews, matichononline, bangkokbiznews, businesstoday, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์สนุก, 77kaoded, thaigov, thaipbs, newsmthai, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ทีวีช่อง 3, บ้านเมืองออนไลน์, thebangkokinsight, เว็บไซต์กระปุก, เวิร์คพอยท์นิวส์

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ตรวจสอบด้านควบคุมโรคทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมจุดคัดกรองผู้เดินทางแบบจำเพาะเจาะจง ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด เยี่ยมชมจุด Health Control ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมวิธีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารร่วมกับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสนามบิน และในวันศุกร์นี้ (31 ม.ค.) นายกฯจะไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร นอกจากนี้ ย้ำว่าแผนรับคนไทยจากอู่ฮั่นพร้อมแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนใช้เครื่องบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำแทนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบินระหว่างประเทศ

-เฟซบุ๊ก "อนุทิน ชาญวีรกูล" โพสต์แสดงความความมั่นใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สร. และแนบภาพยืนยันว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดการโรคระบาดอยู่ในอันดับ 6 ของโลก เป็นภาพจาก Straits times ข้อมูลจาก the economist intelligence unit นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนให้ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารด้วย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ตรวจสอบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำอากาศยานเชียงใหม่ ยืนยันไม่มีผู้ป่วยที่เชื้อไวรัสโคโรนาและเสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในเขตจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนด้วย

-สร. แถลงรายงานโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในไทย ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 158 ราย โดยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 22 คน ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 96 ราย

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ ที่กังวลเรื่องผู้ที่ไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่ ในทางทฤษฎีเป็นไปได้ แต่โอกาสแพร่เชื้อที่เกิดจากการไอ จาม จะมีสูงกว่า การคัดกรองและเฝ้าระวังได้มีการขยายวง ให้ครอบคลุมคนไทยที่มีอาชีพต้องสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนด้วย อาทิ มัคคุเทศก์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ต้องนำเข้าระบบการเฝ้าระวัง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการอีกมาก คือ เครื่องวัดอุณหภูมิมือถือแบบที่วัดอุณหภูมิโดยไม่สัมผัสตัวบุคคล อาจจะต้องสั่งซื้อเพิ่ม ในวันที่ 30 ม.ค. จะมีการประชุมร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อวางแผนและแนะนำวิธีปฏิบัติหากพบการแพร่ระบาดวงเล็กๆ ในพื้นที่ใด ขอความร่วมมืออย่าแชร์ข่าวลือ ข่าวลวง จนทำให้เกิดความตื่นตระหนก โดยวันนี้ สร.ร่วมกับก.ดิจิทัลฯ แจ้งความเอาผิดผู้ปล่อยข่าวลวงเกี่ยวกับเชื่อดังกล่าวแล้ว 7 ราย ส่วนประเด็นการปิดประเทศนั้น ...การใช้ชีวิตประจำวันนั้นองค์การอนามัยโลกระบุว่า การจำกัดการค้า การเดินทาง เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ไม่แนะนำ โดยขณะนี้องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่แนะนำให้จำกัดการค้า การเดินทาง

-พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ กล่าวว่า โดยหลักการเชืื่อนี้เหมือนหวัดทั่วไป แต่เป็นเชื้อที่ใหม่ เม็ดเลือดขาวไม่เคยเจอแต่ถ้าร่างกายแข็งแรง เม็ดเลือดจะฆ่าเชื้อตัวนี้ตาย แต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ถ้าเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ อยางที่จีน ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ จะอาการหนักกว่าปกติ การใส่หน้ากากอนามัยหลักการคือไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อ เพราะคนไอ จาม เชื้อจะกระจายไปได้ไกลเป็นเมตร ถ้าใส่หน้ากากเชื้อจะไม่กระจาย

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. กล่าวว่า ในอดีต เช่น การแพร่ระบาดของอีโบล่าหรือเมอร์สที่รุนแรงกว่า ก็ไม่เคยใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง เพราะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน และการใช้มาตรการนี้จะกระทบด้านอื่น คือ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศด้วย การทำงานเราไม่ได้มองมิติสุขภาพอย่างเดียว

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สร. ประชุมร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. เตรียมดำเนินคดีผู้โพสต์ แชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ <https://pr.moph.go.th/>

- กรมควบคุมโรค จัดทำคัลปีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี สามารถช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจได้
- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำแลภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ด้านการอักเสบและต้านไวรัส
- นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสฯ วิทยาฯ คลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันเวชศาสตร์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความ โรคปอดบวมอุ้งนัย ยก 6 เหตุผลเชื่อว่าระบาดได้ในไทยแต่อย่าตื่นตระหนก สถานการณ์เหมือนไข้หวัดใหญ่2009 ดังนี้ 1.การระบาดในประเทศจีนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. ความรุนแรงของโรคน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ SARS และ MERS อัตราตายของโรคน่าจะน้อยกว่า 1% 3. การนับจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น และ อีก 1-2 เดือนต่อไปก็ จะไม่มีกรณีแล้ว 4. เมื่อโรคมีความรุนแรงน้อย จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย และยังแพร่กระจายโรคได้ มีการเดินทาง ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้รวดเร็ว 5. ผู้ป่วยที่ไม่ได้ไปสัมผัสในประเทศจีนเกิดขึ้นในหลายประเทศ ก็จะมีอีกในหลาย ประเทศต่อไป 6. ความรุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่ การระบาดจึงเหมือนไข้หวัดใหญ่พร้อมจะกระจายไปทั่วโลก อย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 6 เดือนก็กระจายไปทั่วโลก</p> <p>-นพ. สุรพล อิศโรกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานแถลงข่าวให้ความรู้เรื่อง งานแถลงข่าวให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแนวทางป้องกันและรักษา” ระบุ “ไวรัสโคโรนาเป็น ไวรัสขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มใหญ่ ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ จึงเรียกว่า “ไวรัสโคโรนา” พบได้ทั้งใน คน และ สัตว์ จำนวนมาก จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-7 วัน ในทางปฏิบัติการเฝ้าสังเกตอาการหลังสัมผัสโรค หรือมาจากแหล่ง ระบาดของโรค เราจึงใช้ 2 เท่า คือ 14 วัน ไวรัสโคโรนา มีความรุนแรงน้อยกว่า MERS และ SARS การป้องกันที่ดีที่สุด คือ กิน ร้อน ซ่อนกลาง ล้างมือ และ สวมหน้ากากอนามัย การเดินสวนกันไปมา ไม่ติดโรคนี้ แต่การอยู่ในระยะใกล้ ในการพูดคุยหรือมี การจาม และมีฝอยละอองกระเด็นมาถูกบริเวณใบหน้า จะทำให้เกิดการติดโรคได้</p> <p>-อินโพรกราฟิก 5 คำถามที่ถามบ่อย คำตอบจากภาครัฐ เรื่องไวรัสโคโรนา</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ประชากรจากมหาวิทยาลัยเซาท์แธมป์ตันของอังกฤษ เตือนกรุงเทพมหานครคือเมืองที่มีความ เสี่ยงที่สุดในโลกที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากเมืองที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ัน เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก</p> <p>-รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผย ผู้ประกอบการหน้ากานอนามัย 9 บริษัท ยืนยันว่าสินค้ามีเพียงพอ ส่วนราคา หน้ากาน อนามัยแบบธรรมดา เฉลี่ย 5-10 บาทต่อชิ้น แบบเอ็น 95 ราคาตั้งแต่ชิ้นละ 27- 70 บาท แนะนำให้ผู้ค้าปลีกบวกเพิ่มอีกชิ้นละ 5-10 บาท ดังนั้นราคาขายชนิดที่แพงสุดก็ไม่ควรเกินชิ้นละ 100 หากพบมีการกักตุนสินค้า หรือค้ากำไรเกินควร จะดำเนินการ ตามกฎหมายทันที มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ที่พบเห็นการโกงราคา หรือกักตุนสินค้า สามารถแจ้งมาได้ 1569</p> <p><b>รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</b></p> <p>-นพ.โกทิน ศักรินทร์กุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.ลำพูน เผยผลตรวจสาวจีนวัย 30 ปี เดินทางมาจาก เมืองอุ้งนัย มาป่วยที่เชียงใหม่ ผลตรวจจากศูนย์วิทยุ เขต 1 เชียงใหม่ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบเชื้อไวรัสอุ้งนัย เช่นเดียวกับ 3 พ่อแม่ลูกสาวจีนถูกส่งตัวมารักษาอาการป่วยและเฝ้าดูอาการที่ รพ.ลำปาง พบว่า พ่อแม่ลูกเป็นไข้หวัดใหญ่ ธรรมดา</p> <p>-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เผยถึงผู้ป่วยชาวไทย 4 คน ถูกส่งมาตรวจอาการที่ รพ.มหาสารคามนครราชสีมา ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใด</p> <p>-จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแม้แต่รายเดียวพร้อมจัดบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือ แพทย์ตรวจเข้มนักท่องเที่ยวทางเรือ</p> <p>-ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ได้รับตัวสาวไทยอายุ 20 ปีเศษ ผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อมาจาก รพ.กาฬสินธุ์ธนบุรี โดยเป็นไข้หวัด เพิ่งกลับ จากท่องเที่ยวมณฑลกว่างโจว ประเทศจีน แพทย์นำเข้าห้องปลอดเชื้อเพื่อติดตามอาการ รอผลตรวจในอีก 2-3 วัน</p> <p>-ที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เผย มีผู้ป่วยชาวจีน 3 ราย เข้ารับการตรวจรักษา แพทย์เฝ้า สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด</p> <p>-ขณะที่อาการของอามาจันวัย 73 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเข้ารับรักษาตัวที่รพ.เอกชนใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาการทรงตัว อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้</p> <p>-ก.ต่างประเทศ ย้ำรอผลตรวจหญิงไทยป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเสียชีวิตที่อินเดีย อย่าด่วนสรุปป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา สอบถามไปยังสถานกงสุลไทยที่นั่น ได้รับคำชี้แจงว่าหญิงไทยเสียชีวิตเพราะป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่เกี่ยวกับไวรัสอุ้งนัย</p> <p>- ผบช.ท่องเที่ยวแจกหน้ากานนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน 3.5 หมั่นขึ้น</p> <p>-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก.พาณิชย์ ได้ประสานงานส่งรายชื่อผู้ส่งออกถุงมือยาง หน้ากานอนามัย ถุงมือแพทย์ เทอร์โมมิเตอร์ ถุงสวมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง ให้แก่ผู้นำเข้าจีนซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วน และได้สั่งการให้ สนง.ส่งเสริมการค้าในจีน 7 สนง. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในจีน ที่ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมส่วนร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติต่างๆ ของกรมที่จัดในไทย ได้ขอความร่วมมือไปยัง ก.สาธารณสุข ในการจัดตั้งจุดคัดกรองทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน พร้อมมีหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำตลอดระยะเวลา การจัดงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,มติชนออนไลน์, js100,innnews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 ชี้แจง นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนเสียชีวิตในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เข้าข่ายสอบสวนโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่จะเก็บชิ้นเนื้อปอดส่งตรวจเพื่อความชัดเจน คาด 2 วันรู้ผล โดยเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไม่ทำให้เสียชีวิตทันที ด้านเพื่อนให้ข้อมูลว่า ตี๋สุราหนักก่อนเสียชีวิต</p> <p>-แชร์ภาพถ่ายเฟซบุ๊กจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่ รพ.พุทธโสธร ว่ามีผู้ป่วยที่นำส่งเสียเข้าข่ายว่าจะป่วยด้วยโรคไวรัส “โคโรนา” ที่พร้อมบรรยายข้อความถึงความน่าหวาดกลัว และต่อว่ารัฐบาลที่ออกมาแถลงว่า สามารถควบคุมโรคได้ พร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยว่า จะขอกลับบ้านก่อนแต่ไปไม่ทันแล้ว เพราะมีการเซ็นเตียงของผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโรคใช้หัตถ์ร้ายแรงผ่านหน้าไปก่อนพอดี โดยข้อมูลจากทางรพ. ทราบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัย เป็นหญิงที่เพิ่งกลับมาจากพญา จ.ชลบุรี มีไข้ขึ้นสูงทางโรงพยาบาลจึงได้ทำการคัดกรอง และส่งต่อเข้าไปยังห้องคัดแยกการติดเชื้อตามระบบ ที่ได้มีเตรียมมาตรการเฝ้าระวังไว้เท่านั้น ต้องรอผลจากการตรวจวินิจฉัย</p> <p>-สาวไทยท้อง 2 เดือนในทูเปย์ ร้องให้ทุกวัน วอนทางการไทยรับกลับบ้าน</p> <p>-ทรนหดวิตเตอร์ #รัฐบาลเฮงชวยกลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้ง น่าจะมาจากการที่ประชาชนมองว่า รัฐบาลยังไม่มีการป้องกันการแพร่ระบาด เพราะยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ และตัวเลขพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และ ยังไม่ระบุว่า จะไปรับคนไทยที่อยู่อันกลับมาเมื่อไหร่ ขณะที่ต่างประเทศเริ่มอพยพคนของตัวเองเข้ามาแล้ว</p> <p>-สุดน่ารัก "น้องอิงฟ้า" หนูน้อยวัย 4 ขวบ อัศจรรย์ให้ความรู้แนะนำวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก่อนทิ้งท้ายเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมจำนวนมาก</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ (มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์77kaoded, เว็บไซต์กระปุก, ผจก.ออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์)</b></p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยข่าวลือว่า แพทย์ขึ้นนั่งเครื่องพร้อมผู้ป่วยไวรัสโคโรนา มีโอกาสติดเชื้อทั้งลำ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ความสามารถในการแพร่เชื้อไม่ใช่สูตรคูณตายตัว แต่ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น จำนวนเชื้อในทางเดินหายใจ ระยะเวลาที่สัมผัส และวิธีการแพร่เชื้อ เช่น ไอจาม มีน้ำมูกน้ำลายออกมาหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาจากประเทศจีน ตัวเลขโดยเฉลี่ยจะมีการติดเชื้อจากคนหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปอีกประมาณ 2 คน ดังนั้น ตัวเลขที่กล่าวอ้างในคลิปจึงเป็นเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด</p> <p>-เฟซบุ๊ก รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เตือนอย่าหลงเชื่อหลังพบมีการแชร์ข่าววิธีป้องกันโคโรนาไวรัส ด้วยการทานน้ำต้มกระเทียม แนะนำใช้สูตร "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ดีที่สุดในการป้องกัน</p> <p>-ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงภาพชายชาวจีนนอนบนพื้นสนามบิน แค่มะลัดตาก้าอี้ ห้ามถ่ายเพราะเป็นเขตการบิน เผยเอาผิดคนปล่อยข่าวลวงแล้ว 7 ราย</p> <p>-นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แจงปมเข้าคนจีน 5 ล้านคน จากเมืองอู่ฮั่นต้นตอโรคไวรัสโคโรนาเดินทางมายังกรุงเทพฯ ไม่ใช่เรื่องจริง ได้รับการประสานงานข้อมูลระหว่างประเทศแล้ว ขอความร่วมมือสื่อฯ แก่ข่าวกันต้นตอระหนกประเด็นทั้งดิงมาตรการรัฐบาล</p> <p>-ข่าวลือว่าที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย และที่ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยไม่เป็นความจริง</p> <p><b>วิจารณ์การทำงานรัฐบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน ,คมชัดลึก,ข่าวสด,เนชั่นทีวี,สปริงนิวส์,thestandard</p> <p>-นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาชาติ ระบุว่า มาตรการที่รัฐบาลกำลังทำ มีความอ่อนและไม่มีความเหมาะสม ทำให้ไม่อาจคาดหวังว่าจะรับมือกับปัญหาได้ดี แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขเรื่องการดูแลไวรัสและโรคระบาดมีประสิทธิภาพสูงมาก และเคยมีประสบการณ์รับมือกับไวรัสอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว เราจึงมีความพร้อมในแง่บุคลากร ไม่ใช่แค่ความสามารถทางการแพทย์แต่เป็นเรื่องการบริหาร การแก้ปัญหาต้องมีคณะกรรมการระดับชาติ อย่างน้อยต้องมีระดับรองนายกฯหรือรมต.ที่คุมกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ให้นำคนไทยในอู่ฮั่นกลับมาแนะนำรัฐบาลยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน</p> <p>-นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด รมว.สธ.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว สื่อสารทำนองว่า มีการถอดเครื่องเทอร์โมสแกนออกจากสนามบิน ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความตระหนก ทั้งที่ยังมีการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนอยู่ และที่บอกว่า ไม่ต่างกับการติดเชื้อหวัด เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเอกสารทางการแพทย์ระบุว่า ต่างจากใช้หัตถ์ธรรมดาแน่นอน จึงแสดงความเป็นห่วงถึงการสื่อสารที่ควรถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งจากรมว.สธ.และนายกรัฐมนตรี</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงว่า สธ.พยายามสื่อสาร ทั้งการแถลงข่าวประจำวัน ใช้ช่องทางผ่านเฟซบุ๊กของสธ. และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมควบคุมโรค ส่วนการสื่อสารในระดับผู้นำ ทั้งรมว.สธ. และนายกฯ ตนไม่อาจชี้แจงแทนได้ ส่วนข้อจำกัดในทางปฏิบัติ ยอมรับว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาจีนที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ และกำลังจะขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้การทำงานมีการบูรณาการจัดตั้งศูนย์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ มีรมว.สธ.เป็นประธาน และมีรมว.กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดูแลความช่วยเหลือประชาชน ส่วนห้องความดันติดลบของกรมการแพทย์ยังมีเพียงพออยู่ มั่นใจว่า การเตรียมความพร้อมและการลงมือทำงาน ทำอย่างเต็มที่ ยืนยันว่าได้เตรียมแผนรองรับ ทั้งโรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อเพียงพอ เว้นแต่มีผู้ติดเชื้อเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นคน ขอให้ทุกคนติดตามข้อมูล อย่าตระหนกเกินไปแต่ไม่ประมาท มั่นใจควบคุมสถานการณ์ได้ ล่าสุดได้รับการประสานจากรัฐบาลจีนว่า จะอนุญาตให้ไทยนำเครื่องบินไปรับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นกลับประเทศได้ไม่เกินวันที่ 4 ก.พ.</p> <p>-รายการทิศทางไทยกับสนธิญาณ ซึ่งมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ ระบุว่า สงครามข่าวโคโรนา ระบาดแพ้มัดทำ แนะ นายกฯ ยกเครื่องทีมงาน ปชส. สู้สงครามข่าวสารฝ่ายตรงข้าม เฟกนิวส์ ต้องมีการแก้เกม รุกกลับ แกลงข่าวตามปกติไม่พอ</p> <p>-ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำรัฐ สร้างpage “ความจริงอู่ฮั่น” เป็นช่องทางรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ แบบเรียลไทม์ ตอบโต้fake news แบบ realtime ติดแฮชแท็ก เพื่อให้มีคนที่ช่วยกันแชร์ สร้างวอร์รูมดำเนินการด้านการสื่อสารเชิงรุก เชิงรับในภาวะวิกฤต</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน ,ไทยรัฐ,คมชัดลึก,ผจก.รายวัน,ไทยโพสต์, เดลินิวส์,ข่าวสด,เว็บไซต์สนุก, ผจก.ออนไลน์ ,เว็บไซต์สยามรัฐ , มติชนออนไลน์ ,ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100,thebangkokinsight, businesstimes, mcot, newstv, voathai, thaipbs</p> <p>-นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (ดับบลิวเอชโอ) ทวิตข้อความในวันนี้ ระบุว่า WHO เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันพฤหัสบดี(30ม.ค.) ตามเวลาท้องถิ่นหรือวันศุกร์ (31ม.ค.) เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>-นายแอนโธนี่ เฟาซี เจ้าหน้าที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นไอเอช เผยว่า สถาบันร่วมกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชีววิทยาโมเดอร์นา อยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยจะใช้เวลา 3 เดือนในการเริ่มต้นทดสอบวัคซีน และอีก 3 เดือนในการรวบรวมข้อมูล</p> <p>-จีนเร่งความเร็วในการวิจัยวัคซีน และอนุมัติการใช้ยาที่แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดยสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเผยว่า พบยา 3 ตัวที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการป่วยจากไวรัสตัวนี้ได้ แต่ยังไม่อยู่ในขั้นทดสอบ</p> <p>-นพ.ไมก์ แคตตัน จากศูนย์การระบาดและภูมิคุ้มกันวิทยา ปีเตอร์ ดูเฮอร์ตี นครเมลเบิร์น ประสบความสำเร็จในการสร้างไวรัสสำเนาไวรัสเกิดขึ้นมาจากตัวอย่างไวรัสจริงๆ ที่ได้รับจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ตรวจพบในออสเตรเลีย เพื่อส่งให้องค์การอนามัยโลก นำไปศึกษาเร่งหาวิธีตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาวัคซีนแล้ว</p> <p>-ญี่ปุ่นพบ 13 พลเมือง ที่อพยพกลับจากเมืองอู่ฮั่น แสดงอาการสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในจำนวนนี้มี 2 ราย ที่วินิจฉัยแล้วว่า เป็นโรคปอดอักเสบ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า ติดเชื้อไวรัสหรือไม่ ส่วนอีก 11 คน มีอาการไข้ ไอ ทั้งหมดถูกกักตัวใน รพ.</p> <p>-รัฐบาลอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน อังกฤษ แอลจีเรีย และเม็กซิโก ที่อยู่ระหว่างวางแผนหรือขออนุมัติจากรัฐบาลจีนเรื่องการขอรับพลเมืองตกค้าง</p> <p>-รัฐบาลจีนปรับร้านขายยาเป็นมูลค่า 3 ล้านหยวน (กว่า 13.4 ล้านบาท) หลังตรวจสอบพบว่าขายหน้ากากอนามัย ยี่ห้อ 3M ในราคาสูงกว่าปกติเกือบ 6 เท่า</p> <p>-ที่ท่าอากาศยานนานาชาติชุนชุนเซินแตรร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เกิดเหตุนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ 70 คน ปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับนักท่องเที่ยวจากอู่ฮั่น 16 คน โดยมีการอ้างว่าเห็นพวกเขาแอบทานยาลดไข้ในสนามบิน ส่งผลให้การเดินทางล่าช้าไป 2 ชั่วโมง</p> <p>-รายงานจาก เดอะการ์เดียนของอังกฤษ ระบุว่า ที่น่ากลัวกว่าไวรัส คือ กระแสต่อต้านชาวเอเชียพุ่งสูงหลังโคโรนาไวรัสระบาด</p> <p><b>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก</b></p> <p>-คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน เผย พบผู้เสียชีวิต 170 ราย ผู้ติดเชื้อ 7,711 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในชั้นวิกฤตจำนวน 1,370 ราย และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย 12,167 ราย ส่วนประเทศต่างๆ มีการระบาดอย่างน้อย 18 ประเทศ ดังนี้ ไทย 14 ราย ฝรั่งเศส 5 ราย สหรัฐฯ 5 ราย เยอรมนี 4 ราย สิงคโปร์ 10 ราย ญี่ปุ่น 8 ราย ไต้หวัน 8 ราย มาเก๊า 7 ราย ออสเตรเลีย 5 ราย เกาหลีใต้ 4 ราย มาเลเซีย 7 ราย เวียดนาม 2 ราย แคนาดา 3 ราย ส่วนเนปาล กัมพูชา และศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย และ ทิเบต และ ฟินแลนด์ 1 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>- เสนอว่า อย่าตกเป็นเหยื่อ “ข่าวมั่ว” ยั่วให้แพนิค “ไวรัสโคโรนา” 1. จีนปิดบังข้อมูล ผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 90,000 ราย 2.คลิบโคโรนาระบาดหนัก ทำคนลี้ภัยเมืองจีน 3.ระวังติด แคมมอตา 4.อาหารปนเปื้อนไวรัส 5.กรมควบคุมโรคหยุดใช้!!</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>“เครื่องตรวจวัดไวรัส” 6.ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายแล้วที่ภูเก็ต 7.พนักงานการบินไทย ติดเชื้อไวรัสสู่อัน 8.โคราช-กาญฯ พบผู้ป่วยแล้ว 9.ทัวร์อู๋อันปิ่น ลดเหลือ 999 บาท เท่านั้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์เรียงคนมาเป็นข่าว</p> <p>-เสนอว่า ขณะนี้ ความเชื่อถือศรัทธาในตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลดน้อยลง สะท้อนผ่านโลกออนไลน์และแวดวงสนทนา ตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุด อีกท่านคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และได้ชื่อว่าติดดินในโลกโซเชียลที่สุดคนหนึ่งก่อนหน้านี้ จากที่เคยชมกันนักหนา ถึงตอนนี้ถูกลากเข้าไปนั่งแถวเดียวกับ นายวิษณุ เครืองาม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์คาบลูกคาบดอก</p> <p>-เสนอว่าที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็น อีโบล่า โรคมาร์ส ไข้หวัดนก จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นไข้เป็นหวัดกันอยู่แล้ว บางรัฐบาลผู้นำประเทศต้องลงทุนมาเป็นฟรีเซน-เตอร์ ให้เล็กวัดกั่วงลจนเกินขอบเขตเพราะเกรงว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่กลายเป็นฉากดราม่าต่อมาก็คือ การทำงานของภาครัฐ และการวิพากษ์วิจารณ์ของภาคสังคม ซึ่งน่ากลัวกว่าการแพร่ระบาดของโรคด้วยซ้ำ หลังจากผ่านช่วงนี้ไประยะหนึ่ง พอเรื่องเงียบลง ความหวาดวิตกกังวลจะค่อยๆจางลงตามไปด้วยพร้อมๆกับการทำงานแบบไฟไหม้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอข่าว การแก้ปัญหาเฟคนิวส์ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทย สธ.ตั้งวอร์รูมแถลงข่าววันละ 1 ครั้ง ต่อมาเพจ ก.ยุติธรรม ออกมาโพสต์ โทษจากการปล่อยเฟคนิวส์ อย่างไรก็ตาม วิธีการรับมือกับข่าวปลอมสำหรับคนทั่วไปต้องตั้งสติเมื่อได้รับข่าวสารให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนเชื่อและส่งต่อข้อมูล ขณะที่ภาครัฐเองนอกจากการให้ข้อมูลที่รวดเร็วแล้ว ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ไวรัสโคโรนาได้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากโดยเฉพาะประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-เสนอสรุป เปิดตัวทีมงานนิรนามของไทย ที่ทำหน้าที่สกัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ "ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับกรม" ทำงาน ซึ่งมีการวางระบบพร้อมทำงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในการต้องควบคุมโรคตลอดเวลาอยู่แล้ว ในกลุ่มคนทำงานเรียกกันเองแบบเล่นๆ ว่า "ทีมงานนิรนาม" จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มี นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีทีมตระหนักรู้อาการการณ์ ทีมยุทธศาสตร์ ทีมประสานงาน ทีมปฏิบัติการ ทีมดูแลรักษาผู้ป่วย ทีมสื่อสารความเสี่ยง ทีมด้านควบคุมโรค และทีมสนับสนุนอื่นๆ เช่น กำลังคน การเงิน บริหาร การส่งต่อ กฎหมาย เป็นต้น เต็มมืออยู่ราว 100 คน และปัจจุบันทางกรมการแพทย์ สำนักงานปลัด และกองทัพก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีทีมเจ้าหน้าที่การทำอากาศยาน และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมทำงานด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอสรุปกระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยวิธีแลมปีซีอาร์เอฟผลใน 3 ชม.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอว่า รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถอพยพชาวญี่ปุ่นในเมืองอู๋อัน หนีการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ภายในเวลาเพียงแค่ 2 วัน เบื้องหลังความรวดเร็วนี้เกิดจากการ เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน และการใช้ช่องทางการทูตอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.รายวัน คอลัมน์เมืองไทย 360 องศา</p> <p>-เสนอว่า สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคในประเทศไทยเวลานี้ถือว่าเข้าขั้นมาตรฐานโลก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ "ข่าวปลอม" ที่มีเจตนาปล่อยข่าว แชรซ์ข่าวแบบคึกคะนอง ผสมปนเปไปกับพวกนักการเมืองเลว เพียงแค่ดิสเครดิตรัฐบาล ที่ต้องตั้งคำถามเวลานี้ก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งฝ่ายตำรวจ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง ดีอี ทำอะไรไปแล้วบ้างกับพวกที่มีเจตนาปล่อยข่าวปลอมทำลายความมั่นคงของชาติ เพราะเวลานี้มีหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่เอาจริงกับเรื่องแบบนี้โดยมีโทษจำคุก และปรับอย่างหนัก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอว่า ไวรัสสู่อัน สะท้อนภาพลักษณ์ข้าราชการ ซึ่งในประเทศจีนถือว่า ในทางการเมืองระดับประเทศก็ต้องถือว่าประเทศจีนพ่ายแพ้ 1 คำรบ ไม่ว่าจะประกันความปลอดภัยแห่งชีวิต การผดุงภาพลักษณ์ของประเทศ ประเทศจีนมีเพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น คือ ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แสดงความเห็น ว่า ช่วงแรกความตื่นตระหนกเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะเป็นเชื้อหวัดพันธุ์ใหม่ อีกส่วนเป็นเพราะโลกออนไลน์ที่ง่ายต่อการแชร์ข่าวเท็จที่มักจะมีคนในแง่ร้ายหวังผลให้เป็นที่น่าสนใจ จึงควรตั้งสติและแสวงหาความจริงจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แนวโน้มการระบาดจะลดความรุนแรงลง เชื่อว่าอัตราการตายจะต่ำกว่าซาร์ส ส่วนหนึ่งการวินิจฉัยจะทำได้ดีและรวดเร็วขึ้น ตัวเลขอัตราการตายจะค่อยๆ ลดลงเท่ากับไข้หวัดใหญ่ในปี 2009 และเมื่อประชาชนเป็นแล้ว จะมีภูมิต้านทานกระทั่งโรคนี้นสงบ รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ นับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขอย่างมาก หากรัฐบาลนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารได้ครบถ้วน การแจ้งความเอาผิดกับผู้ปล่อยข่าวลวงแล้ว 7 ราย ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย สิ่งที่ทางการต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพคนไทย กรณีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบไม่เชี่ยวชาญ ไม่ควรลงรายละเอียดแต่ให้มอบหมายขรก.หรือผู้รู้ดำเนินการแทนรัฐบาล โดยเฉพาะผู้นำ จำเป็นต้องใช้ความใจเย็น อธิบายหรือตอบคำถามผู้สื่อข่าว เพื่อการสื่อสารจะได้ไปถึงประชาชนครบถ้วน นำฟังและนำเชื่อถือ

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวหุ้น คอลัมน์พาราสาวดี

-เสนอข่าว ในขณะนี้ บรรดาสื่อทั้งหลายก็โหมประโคมข่าว โดยมุ่งไปที่จำนวนผู้ติดเชื้อ คนเสียชีวิต และเน้นประเด็นการระบาด แต่ลืมเตือนประชาชนไปว่าอย่าหวาดกลัวกันเกินไป โดยที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมกับคำเตือนดี ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทความ นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน 9 ข้อ อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก เชื่อมโยงได้เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ข่าวลือข่าวปลอมแพร่ระบาด โดยประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไวรัสโคโรนา การติดต่อ การแพร่กระจายเชื้อ อาการผู้ติดเชื้อแต่ละสายพันธุ์ และการรักษา ซึ่ง ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีการรักษาขณะนี้ทำการรักษาตามอาการ ความรุนแรงของโรค และการป้องกันตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน

-เสนอว่า เอเอฟพี รายงานข้อมูลข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1. อาหารและสถานที่ต่างๆ ในชนิดนี้ที่ปนเปื้อนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2. แอร์สภาพตลาดอุ้งน้แหล่งต้นกำเนิดของไวรัส แท้จริงแล้วเป็นสภาพตลาดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย 3. ในศรีลังกา มีผู้โพสต์อ้างว่า แพทย์ประมาณการว่าคนทั้งเมืองอยู่ อันจะมีประชากร 11 ล้านคน จะเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส และยังอ้างด้วยว่าสามารถติดเชื้อไวรัสผ่านการกินเนื้องูเห่าจีน แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการสรุปแต่อย่างใด 4. ในจีนโพสต์อ้างว่า เจ้าหน้าที่บอกกับประชาชนว่าการล้างปากด้วยน้ำเกลือสามารถป้องกันการติดเชื้อ เป็นเรื่องเหลวไหลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญบอกว่าน้ำเกลือไม่ได้ฆ่าไวรัสใหม่ 5. ทฤษฎีสมคบคิด โพสต์ต่างๆ นานาบนทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก อ้างว่าโคโรนาไวรัสถูกสร้างขึ้นมาจากจุดประสงค์บางอย่าง โดยหนึ่งในทฤษฎีนั้นก็คือมันสร้างขึ้นโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ 6. ในฝรั่งเศสหลายข้อความที่โพสต์อ้างว่ามีประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ใช้ภาพถ่ายจากสำนักข่าวต่างๆ ของฝรั่งเศสเป็นภาพประกอบ ในนั้นรวมถึงเอเอฟพี แต่ภาพเหล่านี้เป็นการตัดต่อภาพดิจิทัล และไม่พบว่ามีการติดเชื้อตามห้างสรรพสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด 7.

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์บันทึกหน้า 4

-เสนอว่า การปล่อยเฟคนิวส์ ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแล้ว ในชกนักการเมืองที่ปล่อยเฟคนิวส์มองเป็นเรื่องการเมือง ก็ต้องดำเนินคดีจนถึงขั้นประณามด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** คมชัดลึก คอลัมน์ ท่องยุทธภพ: โปะแตก 'เจ็ทน้อย' ไวรัสการเมือง

-เสนอว่า นักการเมืองฝ่ายค้านบางคน บางกลุ่มก็ฉวยโอกาสรัฐบาลเผชิญสงครามโรคระบาด กระทบซ้ำเติมด้วยการโหนกระแสโจมตีรัฐบาลด้วยเฟคนิวส์ อาทิ คุณหญิงสุภารัตน์ เกียรติพันธ์ โพสต์ว่า ทำไมรัฐบาลไม่รับคนไทยในอุ้งน้กลับมาจากแม่กระทิงสปป.ลาวยังอพยพพลเมืองออกมาแล้ว ทั้งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขลาว แถลงข่าวว่านักศึกษาลาวในเมืองอุ้งน้ ทุกคนยังปลอดภัยดี ก็คงกลับไม่ได้ ในช่วงนี้ เพราะทางการเงิน ยังไม่ไหลกลับ และรัฐบาลลาวยังไม่มีแผนการจะส่งเครื่องบินไปรับกลับในช่วงเวลานี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1

-เสนอบทความ เกี่ยวกับขั้นตอนการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) หรือชื่อย่อว่า... 'PHEIC' ซึ่งเป็นข้อบังคับหนึ่งที่ถูกบรรจุใน กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่บรรดาประเทศสมาชิกของ องค์การอนามัยโลก จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อ ควบคุม-ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่อาจก่อให้เกิด หรือก่อให้เกิด "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก และก็มีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าวนี้ โดยการจะประกาศภาวะฉุกเฉินฯ ได้ ต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ กล่าวคือ...1. ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบด้านสาธารณสุขรุนแรง, 2. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน, 3. มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดข้ามประเทศ, 4. มีความเสี่ยงที่ต้องจำกัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด คอลัมน์ข่าวทะเลคน</p> <p>-เสนอสรุป ประวัติ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ยืนยัน โรคอันเกิดจาก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกกันว่า ไข้หวัดใหญ่ ที่กำลังระบาดและเป็นที่หวาดวิตกของสังคมโลกขณะนี้ แม้ติดต่อกันคนสู่คนได้ แต่ติดต่อไม่ง่าย การคัดกรองผู้เดินทางมาจากแหล่งที่มาของโรคสแกนได้ 100 เปอร์เซ็นต์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-รัฐบาลไทยย้ำว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสากล สิ่งที่น่าห่วงคือ ชาวปลอมที่ต้องเตรียมรับมือ ใช้ช่องทางสื่อหลักสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว</p> <p>-กล่าวถึงการติดตามข่าวสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่น ควรรับฟังจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ สธ. และสื่อกระแสหลัก เพราะในโซเชียลมีดักข่าวลวงสร้างกระแสให้สังคมตื่นตระหนก บิดเบือนข้อมูลให้เกิดความสับสน</p>	
<p><b>ผู้ก-ผลไม้ปลอดภัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์ ,สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานมาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี From Farm to Table (For Healthy Consumer) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีมาตรการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 สาร กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีนโยบาย ดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม้ โดยได้มอบหมายให้ อย. รมรลงให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อผักผลไม้ที่มาจากแหล่งที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผักผลไม้มีความปลอดภัย ผลผลิตจากสถานที่ที่ได้รับการรับรอง โดยสังเกตจาก QR Code ที่อยู่บนฉลาก หรือสอบถามจากผู้ขาย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผักผลไม้ได้อย่างมั่นใจ หากผู้บริโภคมีค่านิยมในการเลือกซื้อผักผลไม้ที่ผ่านการรับรองนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพย่อมจำหน่ายไม่ได้แน่นอน</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมและมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันน้อยลง ส่วนบริเวณภาคเหนือ อากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อนพัดปกคลุม ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันเพิ่มขึ้น</p>	-
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจโรงงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดของ อ.อุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบ และหามาตรการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามนโยบายรัฐบาล โดยตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศ 6,104 แห่ง พบมีโรงงานที่มีหม้อน้ำ-หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนและอุปกรณ์การเผาไหม้เสี่ยงปล่อยฝุ่น PM 2.5 กว่า 13,000 แห่ง</p> <p>-ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. เผยผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. วัดได้ 19-38 มคก./ลบ.ม. พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี</p> <p>- ขณะที่ www.airvisaul.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ วันที่ 29 ม.ค. 63 พบว่า อ.เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 141 US AQI และเมือง กทม. อยู่ในลำดับที่ 32 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 76 US AQI</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงจากเพจ คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5 หากมีค่าตั้งแต่ระดับสีเขียวขึ้นไป ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมนอกอาคารหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง และถ้าค่าฝุ่นสูงมากต้องป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 อย่างถูกวิธี โดยเลือกขนาดของหน้ากากให้เหมาะกับรูปหน้าของเด็ก และคอยสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ บ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด ให้รีบพาไปพบแพทย์ ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ สำหรับโรงเรียน หากฝุ่นอยู่ในระดับสีเขียว ให้ครูพิจารณาให้นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด ลดการเรียนพลศึกษาและกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าค่าฝุ่นสูงมาก ให้นักเรียนทุกคนลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ คอลัมน์ มองผ่านข้อมูล</p> <p>-เสนอบทความโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ม.สวนดุสิต เผยว่า สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,376 คน สรุปได้ว่า ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มากที่สุด ร้อยละ 55.09 คือ ติดตามข่าวทุกวัน รองลงมา ติดตามบ้างเป็นบางวัน ร้อยละ 35.03 เพราะ อยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ความสับสนในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ ไม่ค่อยได้ติดตามร้อยละ 8.00 เพราะทำให้รู้สึกเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับรู้ข้อมูลมากเกินไป ฯลฯ และไม่ได้ติดตามเลย ร้อยละ 1.88 เพราะ ไม่มีเวลา ต้องทำงาน ไม่อยากรู้ สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ ส่วนมีวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 พบว่า ร้อยละ 96.00 คือ สวมหน้ากากอนามัย รองลงมา ร้อยละ 35.84 คือ ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน และร้อยละ 11.68 ดูแลสุขภาพทั้งด้านอาหารและสภาพแวดล้อมในบ้าน สำหรับลดฝุ่น พบว่า ร้อยละ 60.86 คือ ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ตรวจสอบเช็คเครื่องยนต์ รองลงมา ร้อยละ 44.26 คือ ไม่เผาไหม้ในที่โล่งไม่สูบบุหรี่ ปิ้งย่าง และร้อยละ 24.80 ทำความสะอาดบ้าน ปลุกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม</p>	
<p><b>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ประชาไท, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ newstv, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี 62 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.รอล์ฟ เอฟ ดับเบิลยู บาร์เทนชลาเกอร์ 2. สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.เดวิด เมบี พร้อมเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรค ตลอดจนการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ</p>	
<p><b>ผงปรุงรส “พฤษาพารส”</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมวิทย์ฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นเครื่องปรุงรสผลิตจากธรรมชาติชนิดใหม่ "พฤษาพารส" ช่วยปรุงรสชาติให้อาหารมีรสอร่อย (รสนัว) และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ใช้หลักพัฒนาตำรับและกรรมวิธีการผลิตทางเคมีและเภสัช มีส่วนประกอบจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ร้อยละ 100 ซึ่งคัดสรรจากใบผักและสมุนไพรอินทรีย์ รวม 12 ชนิด (คำว่า "พารส" เป็นภาษาบาลี หมายถึง สิบสอง) ประกอบด้วยสมุนไพร 5 รสชาติตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ รสหวาน ทำให้ชุ่มชื้น บำรุงกำลัง รสขม ช่วยเจริญอาหาร รสจืดเย็น แก้อ่อนในกระหายน้ำ รสเปรี้ยว แก้เสมหะ ฟอกโลหิต และรสมัน ช่วยบำรุงร่างกายทำให้อบอุ่น ขณะนี้กรมวิทย์ฯ ได้ยื่นคำขอจดอนุสิทธิบัตรผลผลิตจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากนั้นจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป</p>	
<p><b>เนื้องอกมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์Innews, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้องอกมดลูกเป็นก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตผิดปกติ เกิดได้ที่ผนังด้านนอกผนังมดลูก อยู่ในเนื้องอกมดลูก หรืออยู่ในโพรงมดลูก ซึ่งผู้หญิงช่วง อายุ 30 -45 ปี มีความเสี่ยงมากที่สุด อาการที่มักพบได้ เช่น ประจำเดือนมากกว่าปกติ รู้สึกแน่นหรือปวดบริเวณท้องน้อย หรือท้องน้อยมีขนาดโตขึ้น ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะลำบาก ปวดหลัง หรือปวดขา ท้องผูก หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ทันที ถ้าตรวจพบตั้งแต่ในระยะแรกที่เนื้องอกยังมีขนาดเล็ก การรักษาก็ทำได้ง่ายกว่า</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาเนื้องอกมดลูกอยู่กับอาการของผู้ป่วย ลักษณะของเนื้องอก อัตราการเติบโตของเนื้องอก รวมถึงปัจจัยของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายอาจรักษาได้ด้วยวิธีการรับประทานยา แต่บางรายอาจต้องผ่าตัดเนื้องอกออก หรืออาจจะต้องตัดมดลูกออก ปัจจัยของการเกิดเนื้องอกมดลูก มี ความอันตรายของเนื้องอกมดลูก คือ การที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่แล้วไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะส่วนอื่น ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของมดลูก</p>	
<p><b>อาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการปากเบี้ยวหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีก คือภาวะที่กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือเกิดอัมพาตชั่วคราว สาเหตุมาจากการอักเสบของเส้นประสาททนต์ใบหน้า ส่งผลให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีก ผลมาจากเส้นประสาทใบหน้าหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ทำหน้าที่รองรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้า รวมทั้งรับรสจากลิ้นและส่งต่อไปยังสมองเกิดการอักเสบส่งผลต่อการรับรส การผลิตน้ำตา และต่อมน้ำลาย ผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปากเบี้ยว เช่น หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะผู้ที่อายุครรภ์มาก หรือหลังคลอดภายใน 1 สัปดาห์ ผู้ป่วย ที่เป็นโรคเบาหวาน ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน</p> <p>พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิ์ศักดิ์ รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง บริเวณใบหน้าครึ่งซีก ทำให้หน้าเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ปากเบี้ยว มีน้ำไหลที่มุมปาก และอาจพูดไม่ชัด การรับรสที่ลิ้นผิดปกติปวดศีรษะ หูได้ยินเสียงดังขึ้นข้างเดียว ตีมน้ำลำบาก หากมีอาการดังกล่าวผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ ซึ่งการรักษาประกอบด้วย รักษาด้วยยา และ รักษาทางกายภาพบำบัด</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แบรนต์ได้ซูปไก่ปนเปื้อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นายสุวรรณ คชสงคราม ชาว จ.นครศรีธรรมราช อ้างว่าพบเนื้อเยื่อบางอย่างในซูปไก่สกัดยี่ห้อดัง หลังจากตีมีอาการอาเจียน ท้องเสีย ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 5 แสนบาท</p> <p>-ด้านบริษัท แบรนต์ ซันโทรี จำกัด ได้รับติดต่อพร้อมนำผู้บริโภคไปตรวจสุขภาพและนำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบที่ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช ผลพบว่า ผู้บริโภคมีระบบทางเดินอาหารปกติ ไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค, ผลการตรวจผลิตภัณฑ์ที่เปิดฝาแล้วพบจุลินทรีย์ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ซึ่งพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมปกติ นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิเสธว่า ในกรณีนี้บริษัทไม่ได้เสนอให้ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้บริโภค เนื่องจากไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของบริษัท</p>	-
<p><b>ไข้ลาสซา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมโรคในจีเรีย แถลงสถานการณ์ของโรคไข้ลาสซา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ม.ค. มีผู้สงสัยว่าจะเป็นไข้ลาสซารวม 689 ราย และได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคนี้อีก 258 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตรวม 41 ราย ผู้เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5 รายที่ตายด้วยโรคนี้อีก 3 รัฐ โดยมีรายงานการระบาดของไข้ลาสซาใน 19 รัฐทั่วประเทศ ไข้ลาสซาเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับไวรัสอีโบล่าและมาร์บวร์ก แต่ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า แพทย์เชื่อจากการสัมผัสกับอุจจาระหรือฉี่ของหนู เมื่อได้รับเชื้อไวรัสนี้จะเริ่มมีไข้ ในรายที่ร้ายแรงที่สุด ทำให้ผู้ป่วยเลือดออกอย่างรุนแรงและเกิดการล้มเหลวของอวัยวะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอ็นซีดีซีกระตุ้นให้ศูนย์ปฏิบัติการ เหตุฉุกเฉินแห่งชาติทำหน้าที่ประสานงานในการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยไข้ลาสซาที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ</p>	-

**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

